

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หน่วยงาน
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบ บูรณา การ	งบ หน่วยงาน	รวม		สร้างจิตสำนึก และ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต	สร้างกลไก การ ป้องกันการทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน การทุจริต	
ยุทธ ๑ กล ๑													
๑	ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สสอ.ต่างอย	ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้ารับการ อบรม มี จิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลัก คุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	คน	๔๕	จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้า อบรมมี คุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ รุ่น คือ เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓,๕๕๐		๓,๕๕๐	-			✓	สสอ.ต่างอย
๒	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	จำนวนผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	คน	๔๕	จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้า อบรมมี ส่วนร่วมใน การป้องกัน และ ปราบปรามการ ทุจริต เมื่อวันที่ ๒๘ กพ. ๖๔ ณ สสอ.ต่างอย	-		-	-			✓	สสอ.ต่างอย (ชี้แจงใน การ ประชุม ประจำเดือน)
ยุทธ ๑ กล ๔													
๑	พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและ ต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายภาค ประชาชนมี ความรู้ไปปฏิบัติ หน้าที่เฝ้าระวัง แจ้ง เบาะแส และต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน	คน	๕๗๕	จัดฝึกอบรมให้ เครือข่าย ภาค ประชาชนมีความรู้ไปเฝ้า ระวังและต่อต้าน การทุจริต จำนวน ๖ รุ่น ในวันเปิด โรงเรียน อสม.ประจำเดือน	-		-			✓		สสอ.ต่างอย/ รพสต.ทุกแห่ง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	แนวทางการตามแผนบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หน่วยงาน
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบ บูรณา การ	งบ หน่วยงาน	รวม		สร้างจิตสำนึก และ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต	สร้างกลไก การ ป้องกันการทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน การ ทุจริต	
๒	จัดระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในช่องทางต่างๆ	มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน	กระบวน งาน	๔	จัดระเบียบการรับเรื่อง ร้องเรียน และการแจ้ง เบาะแสในช่องทาง ต่างๆ			ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	สสอ.เต่างอย	